

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565

เรื่อง การแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA")
เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด ("บริษัท") ได้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (รวมเรียกว่า "การประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลทางการเงินและการลงทุน เป็นต้น ไว้ในความครอบครองของบริษัทก่อนหน้าวันที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("PDPA") จะมีผลบังคับใช้ทั้งฉบับ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โดยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจอ้างอิงฐานความชอบด้วยกฎหมาย หรืออ้างอิงความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์หลัก ดังต่อไปนี้

- การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดว่าเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง เพื่อนำมาใช้ในขั้นตอนการเปิดบัญชี และในช่วงเวลาที่มีการดำเนินการความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับท่าน ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่หน่วยงานราชการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อใช้ในการให้บริการ ประมวลผลข้อมูล หรือปฏิบัติตามกฎหมาย
- การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนในกรณีที่ท่านติดต่อหรือทำธุรกรรมกับทางบริษัท
- การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการวิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการของบริษัท กลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
- การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย การเสนอขายผลิตภัณฑ์ หรือนำเสนอการให้บริการด้านการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ หรือของบุคคลที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดทำ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" เพื่อสร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ โดยคลิก [ที่นี่](#) หรือ สแกน QR Code นี้



บริษัทจึงขอใช้โอกาสนี้ในการเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ท่านสามารถขอเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยคลิก [ที่นี่](#) โดยหลังจากที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

บริษัทขอขอบพระคุณท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและมอบความไว้วางใจให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริหารช่องทางจัดจำหน่าย โทร. 02-844-0102-3 หรือ Line [@KWIAM](#)

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คิง ไว (เอเชีย) จำกัด